

ด่วนที่สุด

ที่ ชม ๐๐๑๗.๒/ว ๓๖๗๔๘



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๘๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ (ฝ่ายทหาร) ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พาณิชยจังหวัดเชียงใหม่ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุม ครั้งที่ ๑๘๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ซึ่งได้มีข้อสั่งการและประเด็นประสานงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับส่วนราชการและอำเภอ

ในการนี้ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ส่วนราชการและอำเภอพิจารณาดำเนินการตามมติและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประจัญ ปรัชญ์สกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๓

ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๑๘๔/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อสั่งการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
๑	การให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในพื้นที่ ขอให้ ศปก.อำเภอ ทุกอำเภอเร่งประชาสัมพันธ์ และสร้างการตระหนักรู้ในการฉีดวัคซีนให้มากที่สุด โดยชี้ให้เห็นว่าจากข้อมูลสถิติการเสียชีวิตเกือบทุกรายเป็นผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน และให้ดำเนินการตามนโยบายการฉีดวัคซีนให้ทุกคนในพื้นที่ รวมถึงแรงงานต่างด้าวทั้งในระบบและนอกระบบ โดยจังหวัดเชียงใหม่มีเป้าหมายว่า ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จะต้องสามารถฉีดวัคซีนที่มีอยู่ให้หมดตามที่กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรมาให้หมด	๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ๒. ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ๓. นายอำเภอทุกอำเภอ
๒	ให้อำเภอทุกอำเภอติดตามและควบคุมการแพร่ระบาดของ Cluster ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยการตรวจค้นหาเชิงรุกด้วย ATK (Antigen Test Kit) ในพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนผู้กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างเร็วที่สุด และพยายามควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดให้จบสิ้นภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔	๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ๒. ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ๓. นายอำเภอทุกอำเภอ ๔. นายกเทศมนตรี นครเชียงใหม่
๓	ให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลการฉีดวัคซีนให้แก่สถานประกอบการและร้านค้าต่างๆ ซึ่งมีการจ้างงานแรงงานต่างด้าวเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างการรับรู้ และเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้แรงงานต่างด้าวรับทราบข้อมูล และกระตุ้นให้เร่งเข้ารับการฉีดวัคซีน	๑. พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ๒. อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
๔	รับทราบ มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา โดยศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ได้มีการจัดทำรายละเอียดแนวปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา เพื่อให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ถือปฏิบัติ	๑. ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ๒. ศักยภาพจังหวัดเชียงใหม่
๕	๑. เห็นชอบ ข้อกำหนดกลางมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure (SOP)) ของจังหวัดเชียงใหม่ ตามที่คณะกรรมการ และคณะทำงานเพื่อเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยวเสนอ ๒. ตามที่คณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว เสนอขอปรับลดหลักเกณฑ์จำนวนผู้ติดเชื้อในจังหวัด เพื่อให้สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบ Sand box ได้นั้น เห็นชอบในหลักการ แต่ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่หารือกับกระทรวงสาธารณสุข และ ศบค. ก่อน ถึงแนวทางการขอปรับหลักเกณฑ์ของจังหวัด	๑. คณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว (Charming Chiang Mai) ๒. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อเสนอ / ประเด็นประสานงาน / การกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
๖	<p>๑) การควบคุมการแพร่ระบาดของ Cluster ในพื้นที่ Red Zone เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และการควบคุมการแพร่ระบาดในเขตตลาดเมืองใหม่ ในช่วงที่ผ่านมายังไม่บรรลุเป้าหมายได้อย่างที่ตั้งไว้ ดังนั้น จึงได้มีการปรับแผนการดำเนินการด้วยการตรวจค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้นและปิดล้อมพื้นที่ที่กลุ่มเสี่ยงอยู่อาศัย โดยจะเริ่มปฏิบัติการ Kick off CCRT Plus ปลดปล่อยทีมตรวจเชิงรุก ค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ด้วย ATK ในพื้นที่สีแดงเข้ม อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอสันทราย เพื่อเร่งควบคุมและป้องกันการระบาด ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔</p> <p>๒) ให้ตำรวจ ทหาร พลเรือน ภายได้ กอ.รมน.จว.เชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับ ศปก.อำเภอเมืองเชียงใหม่ ศปก.ทน. และทีมสาธารณสุข เพื่อร่วมปฏิบัติการตรวจค้นหาเชิงรุกในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พื้นที่ Red Zone และตลาดเมืองใหม่</p> <p>๓) ให้ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการแพร่ระบาดในเขตตลาดเมืองใหม่ในเชิงลึก เพื่อกำหนดมาตรการที่เข้มข้น โดยมีเป้าหมายเพื่อตัดวงจรการระบาดของโรคในเขตตลาดเมืองใหม่ให้เร็วที่สุด</p>	<p>๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. รอง ผอ.รมน.จว.เชียงใหม่ (ท)</p> <p>๓. ศปก.อำเภอเมืองเชียงใหม่</p> <p>๔. ศปก.เทศบาลนครเชียงใหม่</p> <p>๕. ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่</p> <p>๖. ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่</p>
๗	<p>ให้อำเภอทุกสำราจตรวจสอบความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์/อุปกรณ์สำหรับการตรวจหาเชื้อและอุปกรณ์ที่จำเป็น อาทิ ATK (Antigen Test Kit) ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) รวมถึงน้ำยาฆ่าเชื้อโรค แล้วเสนอความต้องการของพื้นที่ขึ้นมายังจังหวัดผ่านที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจะได้รวบรวมและพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่างๆ ตามความเหมาะสมต่อไป</p>	<p>๑. ปลัดจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. นายอำเภอทุกอำเภอ</p>

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๑๘๔/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔